

และทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลตั้งแต่บัดนั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การเป็นตัวแทนรับผิดชอบเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อมอดินแดงของ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ก็มีเสียงที่คัดค้านในเรื่องของความมุงงายในเรื่องของการนับถือผี อันจะเป็นการทำให้หลักของพระพุทธศาสนาบิดเบือน หนึ่งในเสียงการคัดค้านคือคณะบดี ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการสร้าง ศาลาธรรมสถาน ที่มีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เพื่อให้ให้นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเลือกที่จะไปกราบไหว้สักการะ ได้ แทนการกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งถือว่าเป็นผี

การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้นของคนสองฝ่าย และเกิดแรงต้าน ทำให้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดความแตกแยกทางความคิด ทางสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าได้มีการลงมติกันว่า ต้องการจะลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าว ประกอบกับศาลเจ้าพ่อมอดินแดงมีสภาพเก่าชำรุดมากแล้ว จึงได้มีการคิดที่จะสร้างศาลใหม่ ที่ทันสมัย และลดความขัดแย้งที่มีอยู่นั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างศาลาธรรมสถานขึ้น โดยต้องการให้มีทั้งพระพุทธรูป และเจ้าพ่อมอดินแดง ที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ก็ยังคงอยู่ ประกอบกับ วาระที่มหาวิทยาลัยสถาปนาครบ 40 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดปี 2546) จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการก่อสร้าง ศาลาธรรมสถาน “เจ้าพ่อมอดินแดง ขึ้นใหม่โดยมอบหมายให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกนนำในการดำเนินงาน นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ก็ได้พยายามขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มอาคาริกมูนิ ให้ช่วยเสาะค้นสืบหาเพื่อความถ่องแท้ในประวัติความเป็นของ องค์เจ้าพ่อมอดินแดง ตลอดจนรูปแบบศาลาธรรมสถานที่จะสร้าง จนพอที่จะสรุปสาระพอสังเขปได้ดังนี้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีเจ้าผู้ครองนครพระองค์หนึ่ง นามว่า “ท้าวแกนสุริยา ทรงมีขอบขันขัติมาแห่งอำนาจบารมีพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยศรัทธาปีศาจในบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงครองใจไพร่ฟ้าและคนให้เกิดความเป็นอยู่ดีกินดีทั่วหล้า แบบ ธรรมารูปไถย เหล่ามหายนตรีจึงพร้อมใจกันถวายสมัญญานาม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณให้ระบือไกลว่า เท้าแดนสุริยาธรรมาราช และในรัชสมัยของพระองค์นั่นเอง ที่ได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนวาร์ขึ้น 1 องค์ พุทธศิลป์เป็นแบบปางมารวิชัย ซึ่งท้าวแดนสุริยาธรรมาราชในอดีตได้มาแสวงชาติภพ อิมทิพสุข คือ องค์เจ้าพ่อมอดินแดง

ในปัจจุบัน รูปแบบศาลาธรรมสถาน ได้กำหนดให้เป็นอาคารจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้งสี่ด้าน กลางห้องโถงมีที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิ์ศักดิ์ ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม” สำหรับเป็นที่เคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์การ โดยปริยายว่า “เจ้าพ่อมอดินแดง” คือ องค์เทพในเขตนี้ ซึ่งได้มีการวางวางศิลาฤกษ์เสาเอกศาลาธรรมสถาน เจ้าพ่อมอดินแดง ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวลา 17.31 น.























